

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นของที่ประชุม และขอให้ กสม. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินอีกครั้ง ภายในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อไป

๒. กำหนดการจัดงานวันสถาปนาองค์กรครบรอบ ๑๗ ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากำหนดการจัดงานวันสถาปนาองค์กรครบรอบ ๑๗ ปี ซึ่งองค์กร กสม. จะครบรอบ ๑๗ ปี ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลาง ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๓. นายชาติชาย สุธงศาธรรมิกราช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุมताल คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นายชาติชาย สุธงศาธรรมิกราช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในฐานะที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุมताल คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายโสพล จริ่งจิตร) เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการศึกษาและการวิจัยทางด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงผลการดำเนินการของศูนย์ศึกษา ซึ่งยังมีปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษา ในกรณีนี้ สำนักงาน กสม. ได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน (นายคมสรธร เมธิกุล) ดำเนินการศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กสม. ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ โดยขั้นตอนต่อไป อาจเสนอที่ประชุม กสม. เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ และจะดำเนินการยกร่างระเบียบต่อไป ในกรณีนี้ ที่ประชุมได้มอบสำนักงาน กสม. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๔. การสัมมนาวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Doing Business for Sustainable Growth : a Forum to follow – up on Implementation of UNGPs in Thailand)”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จะจัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Doing Business for Sustainable Growth : a Forum to follow – up on Implementation of UNGPs in Thailand) ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ การสัมมนาในภาคเช้าประกอบด้วย พิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ โดยนายกรัฐมนตรีกการกล่าวปาฐกถานำ โดย Ms. Deirdre Boyd ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator : UNRC) และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) และการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามปฎิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย โดยผู้แทนองค์กรที่ร่วมลงนามในปฎิญญาทั้ง ๗ องค์กร ส่วนการสัมมนาในภาคบ่ายจะประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไปใช้ในภาคธุรกิจ และการบรรยายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการหลักการ UNGPs และคู่มือ “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” (Human Rights Due diligence) โดย ดร. สฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน”

๕. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร ประกอบด้วย ๑) รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒) ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช ศาสตราจารย์กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๓) นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด และ ๔) นายไสว จันทะศรี ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอดีตรองประธานศาลฎีกา การสัมมนานี้ได้รับแรงคิดและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. และจะนำผลการสัมมนานี้ไปพิจารณาขยายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. ความคืบหน้าการจัดทำรายงานคู่ขนานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)

ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าในการจัดทำรายงานคู่ขนานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD) ซึ่งได้ดำเนินการยกร่างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการตรวจทานและเพิ่มเติมข้อมูลในร่างรายงาน และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พิจารณาดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป